



รายงานผล
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ภารกิจด้านการจัดการศึกษา

กิจกรรมการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี พ.ศ. 2567

วันที่ดำเนินการ 1 มีนาคม 2567

รายละเอียดองค์ประกอบ ด้านข้อมูล	การดำเนินการ
1. ประเด็นในการมีส่วนร่วม	การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และพี่เลี้ยงแหล่งฝึกต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	<p>กลุ่มเป้าหมาย : 1) ผู้ใช้บัณฑิตจากโรงพยาบาลรัฐ 2 แห่ง 2) ผู้ใช้บัณฑิตจากโรงพยาบาลเอกชน 8 แห่ง 3) อาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึก 4 แห่ง</p> <p>วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสนทนากลุ่มสรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม</p> <p>1) อาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึกมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ด้านความรู้และทักษะ: พัฒนานิสิตในด้านของการเชื่อมโยงความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ทักษะทางปัญญา ทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้านคุณลักษณะ: พัฒนานิสิตให้มีความกระตือรือร้น</p> <p>2) ผู้ใช้บัณฑิตมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ด้านความรู้และทักษะ: ควรพัฒนาทักษะทางการพยาบาลให้ชำนาญมากขึ้น พัฒนาทักษะด้านการประสานงาน การทำงานด้านเอกสาร นอกจากนั้นควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม ทักษะการสื่อสารกับทีมสุขภาพ ทักษะการทำงานเป็นทีม ทักษะการคิดวิเคราะห์</p>
3. ผลจากการมีส่วนร่วม	คณะพยาบาลศาสตร์ได้ข้อมูลผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตและอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึกต่อสมรรถนะและคุณลักษณะที่คาดหวังของนิสิตและบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์
4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	<p>คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้นำข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิตและอาจารย์พี่เลี้ยงแหล่งฝึกไปออกแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดังนี้</p> <p>1) การมอบหมายงานให้วิเคราะห์กรณีศึกษา</p> <p>2) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงให้มากขึ้น</p> <p>3) ให้นิสิตได้ฝึกทักษะในสถานการณ์จำลองก่อนฝึกภาคปฏิบัติจะทำให้ นิสิตมีความพร้อมในการฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงมากขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก</p> <p>4) จัดกิจกรรมเสริมกิจกรรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และให้นำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>

ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 1 มีนาคม 2567



**กิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ภารกิจด้านการบริการวิชาการ**

โครงการ 1 คณะ 1 นวัตกรรมชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ชื่อโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมจากผักตบชวาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุ”

วันที่ดำเนินการ วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

รายละเอียดองค์ประกอบ ด้านข้อมูล	การดำเนินการ
1. ประเด็นในการมีส่วนร่วม	การร่วมออกแบบพัฒนานวัตกรรม และนำนวัตกรรมไปใช้ในการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุ
2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	บุคคลภายนอกผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันป่าม่วง 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานจากผักตบชวา ตำบลสันป่าม่วง 3. ผู้นำชุมชน และผู้สูงอายุ ตำบลสันป่าม่วง 4. บุคลากรทางการแพทย์จากสถานีนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อนุบาลโย ได้ร่วมออกแบบและพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ผลิตจากผักตบชวา (ดังภาพ)
3. ผลจากการมีส่วนร่วม	1. ได้นวัตกรรม “ดัมป์เบลผักตบชวา” (Water Hyacinth Soft Dumbbell) เพื่อใช้ประกอบการออกกำลังกายเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุ 2. ได้นวัตกรรมชุมชนด้านการพัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์การออกกำลังกายจากผักตบชวา จำนวน 2 คน 3. ได้โอกาส/ช่องทางการตลาดของนวัตกรรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนตำบลสันป่าม่วง 4. นิสิตพยาบาลได้เข้าร่วมกิจกรรมในทุกกระบวนการของโครงการ และนำนวัตกรรมมาต่อยอดสู่การเรียนรู้ของนิสิตในชุมชน
4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	1. ถอดบทเรียนการพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกับเครือข่ายการทำงานร่วมกับชุมชนของคณะพยาบาลศาสตร์ 2. นำกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนไปพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการทำงานร่วมกับชุมชนของนิสิตพยาบาล

ภาพประกอบการเนินโครงการ



หมายเหตุ: ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการในช่วงเวลาระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2567-30 กันยายน 2567